

ขอความร่วมมือชาวกรุงโตเกียวเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

- ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นจำนวนมาก หากเพิ่มมากกว่านี้จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
- กรุงโตเกียวได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกมาแล้ว ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอยู่บ้าน ไม่ออกไปข้างนอก การไม่เดินทางเคลื่อนย้าย และการไม่พบปะผู้คน ไม่พูดคุยกัน
- ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคือ การขอร้องให้ทุกท่านเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตใหม่

ตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร

ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันอังคารที่ 1 มิถุนายน ถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน

คำขอร้อง

ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว

กรุณาอยู่บ้าน

- พยายามอยู่บ้าน และไม่ออกนอกบ้านเท่าที่ทำได้
- ในตอนกลางคืน วันเสาร์ และวันอาทิตย์ กรุณาอยู่บ้าน
- กรุณาอย่าเดินทางเข้าออกกรุงโตเกียว

ผู้ที่เปิดร้านค้า

ให้ปิดร้าน หรือเปิดในระยะเวลาอันสั้น และขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดงานอีเวนต์

※ดูรายละเอียดในหน้าต่อไป



สถานที่ที่ขอความร่วมมือ

● รายละเอียดจะแตกต่างกันตามขนาดของสถานที่

	สถานที่ - ตัวอย่าง	สิ่งที่ขอความร่วมมือ
สถานที่ -ร้าน	ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ฯลฯ (ยกเว้นจุดขายสิ่งที่เป็นต่อการดำรงชีวิต)	[สถานที่ที่มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ม ²] (ยกเว้นจุดขายสิ่งที่เป็นต่อการดำรงชีวิต) ● วันธรรมดา : เวลาที่เปิดทำการได้ : ตั้งแต่ 05.00 น. ถึง 20.00 น. ให้คนเข้าเป็นจำนวนน้อย
	ร้านปาจิงโกะ ร้านเกม ฯลฯ	● วันเสาร์ วันอาทิตย์ : กรุณาปิดทำการ
	ห้องอาบน้ำสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการอาบน้ำพร้อมห้อง ส่วนตัว ร้านห้องวิดีโอส่วนตัว ฯลฯ	[สถานที่ที่มีพื้นที่น้อยกว่า 1,000 ม ²] (ยกเว้นจุดขายสิ่งที่เป็นต่อการดำรงชีวิต) ● เวลาที่เปิดทำการได้ : ตั้งแต่ 05.00 น. ถึง 20.00 น. พยายามให้คนเข้าให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้
	สถานที่อาบน้ำรวม นวดสปา ฯลฯ	
สถานที่ -งานอีเวนต์	พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ ฯลฯ	● จำกัดลูกค้าให้ไม่เกิน 5,000 คน
	สนามเบสบอล โรงยิม สपोर्टคลับ ฯลฯ	ลดจำนวนลูกค้า 50% ของจำนวนผู้ที่สามารถเข้าใช้บริการได้
	โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ฯลฯ	● เวลาที่เปิดทำการได้ ○ กรณีที่มีงานอีเวนต์ ให้เปิดไม่เกิน 21.00 น. ○ กรณีที่ไม่มีงานอีเวนต์
	สวนสนุก สนามเด็กเล่น	สถานที่ที่มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ม ² : ให้เปิดไม่เกิน 20.00 น.
	สถานที่ชุมนุม ศาลาประชาคม ฯลฯ	สถานที่ที่มีพื้นที่น้อยกว่า 1,000 ม ² : ให้พยายามเปิดไม่เกิน 20.00 น.
	สถานที่จัดนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรม ฯลฯ	
	โรงแรม โรงแรมแบบญี่ปุ่น (เฉพาะสถานที่จัดงานเลี้ยง)	● ให้คนเข้าเป็นจำนวนน้อย

สถานที่ที่ขอความร่วมมือ(ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ)

สถานที่ที่ขอให้ปิดทำการ / สถานที่ที่ขอให้เปิดในระยะเวลาอันสั้น

สถานที่	สถานที่ - ตัวอย่าง	สิ่งที่ขอความร่วมมือ
<p>ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม สถานบันเทิง กรณีเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งตั้งแต่ ①~③</p> <p>① มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำหน่าย</p> <p>② ลูกค้าสามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเอง</p> <p>③ มีบริการคาราโอเกะ</p>	<p>[ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม]</p> <p>ร้านอาหาร(รวมร้านนั่งดื่มด้วย) ร้านกาแฟ ฯลฯ (ยกเว้นบริการเดลิเวอรี่ หรือซื้อกลับบ้าน)</p> <p>[สถานบันเทิง]</p> <p>คาบาเร่ต์ ร้านสแนค ฯลฯ</p>	<p>กรุณาปิดทำการ</p>
<p>ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม สถานบันเทิง(ต้องเข้า ข่ายทุกข้อ)</p> <p>① ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำหน่าย</p> <p>② ลูกค้าไม่สามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเอง</p> <p>③ ไม่มีบริการคาราโอเกะ</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● เวลาที่เปิดทำการได้ : ไม่เกิน 20.00 น. ● ให้คนเข้าเป็นจำนวนน้อย ● กรุณาปฏิบัติตามแนวทางจำแนกตามประเภทกิจการ
<p>สถานที่ชุมนุม ฯลฯ</p>	<p>สถานที่จัดงานแต่งงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่เสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ● ลูกค้าไม่สามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มที่ร้าน ● ไม่มีร้องคาราโอเกะ ● เวลาที่จัดงานได้ : ไม่เกิน 20.00 น. ● ข้อปฏิบัติคือ "ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงครึ่ง" "จำกัดจำนวนคนไม่เกิน 50 คน และลดจำนวนคน 50% ของจำนวนผู้ที่สามารถเข้างานได้"